

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 900 /SVHTTDL-QLDL

Lào Cai, ngày 21 tháng 7 năm 2017

V/v cung cấp thông tin cho các tác giả tham
gia Cuộc thi Ảnh đẹp Lào Cai năm 2017



Kính gửi: - Hội Nghệ sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam;
- Hội Văn hóa Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
các tỉnh, thành phố.

Ngày 05 tháng 7 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã có công văn số 833/SVHTTDL-QLDL về việc phát động Cuộc thi Ảnh đẹp Lào Cai năm 2017 có kèm theo Thẻ lệ Cuộc thi gửi tới các Quý cơ quan, Quý Hội.

Để định hướng, hỗ trợ cho các tác giả thuận lợi trong quá trình sáng tác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã xây dựng danh mục các điểm Du lịch nổi bật, đặc sắc, các công trình thiết chế văn hóa, mô hình làng nghề thủ công truyền thống, khu công nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

(có danh mục chi tiết kèm theo)

Để cuộc thi được diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp nhận được các tác phẩm có tính chuyên môn cao, đúng tiêu chí của Cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Quý cơ quan, Quý Hội trong việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi.

(Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Bá Hiến – Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch – Sở VH-TT-DL tỉnh Lào Cai. SĐT: 0911 62 6363 hoặc 02143 846 586. Email: hiennguyen.svhttdl@gmail.com)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QL DL, Hiến

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Dũng

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

RECEIVED
1911
Faint text within a rectangular stamp or box.

Main body of faint, illegible text, possibly a letter or document content.

Handwritten text or signature in the lower middle section.

Handwritten text at the bottom left, possibly a name or address.

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM DU LỊCH, DI TÍCH LSVH VÀ CÔNG TRÌNH THIẾT CHẾ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

(Ban hành kèm theo Công văn số 907 /SVHTTDL-QLDL ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai)



STT	Tên gọi	Địa điểm	Mô tả	Ghi chú
I Các địa điểm Du lịch, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh				
Huyện Bắc Hà				
1	Chợ phiên Bắc Hà	Trung tâm Thị trấn	Chợ họp vào Chủ Nhật. Chợ Bắc Hà là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa địa phương với hàng hóa ngoài tỉnh, và là nơi giao lưu gặp gỡ về văn hoá giữa các dân tộc ở địa phương. Khi xuống núi, bao giờ người dân cũng mặc những bộ váy áo mới sắc sỡ đủ màu để đến chợ Bắc Hà, họ xem đây như ngày hội xuống núi, phong tục này vẫn duy trì đến ngày nay.	
2	Thung lũng Hoa Bắc Hà	Cách thị trấn 3km	Đây là khu du lịch sinh thái nông nghiệp mới được đưa vào khai thác trong một năm trở lại đây và hiện đang thu hút được lượng lớn khách du lịch đến tham quan vào mỗi dịp cuối tuần. Đến đây, du khách được chìm đắm trong bạt ngàn các loài hoa: Oải hương tím, hồng các loại, tuy líp, xương rồng... đến hoa địa lan.	Doanh nghiệp Việt Tú
3	Dinh Hoàng A Tường	Thị trấn	Dinh Hoàng A Tường được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, chủ nhân là Hoàng Yên Chao dân tộc Tày, bố đẻ của Hoàng A Tường. Trải qua hơn 80 năm tồn tại cùng thời gian, phủ bao lớp rêu phong cổ kính vẫn đứng uy nghi nổi trội giữa một nơi dân cư đông đúc, phố xá tấp nập.	Trung tâm TT&XT DL quản lý
4	Núi 3 mẹ con			
5	Động Thiên Long	Xã Tả Van Chư	Nằm cách thị trấn Bắc Hà khoảng 30 km, danh thắng Động Thiên Long thường được người dân địa phương gọi là “Hang Ròng”. Đây là một hệ thống hang động rộng lớn, nằm sâu trong lòng Núi Ròng, ở độ cao trên 1000 m so với mực nước biển, còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ bí với nhiều tầng lớp thạch nhũ lớn.	